



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่ ๐๐๘๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน

เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงให้ยกเลิคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๑๔๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน ดังนี้

รองอธิการบดี	ประธานคณะกรรมการ
ดร.วาทัญญู รอดประพัฒน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	คณะกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษา	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	คณะกรรมการ

ผู้อำนวยการ.../

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ		คณะทำงาน
นายชรินทร์	แจ้เงนตร	คณะทำงาน
นายวรวิณ	ชวักัณหา	คณะทำงาน
นายสุชาติ	ชวักัณหา	คณะทำงาน
นายมงคล	โพธิ์งาม	คณะทำงาน
นายศุภชัย	เชื้อเกตุ	คณะทำงาน
นายสมเจตน์	รัตนตรัยดำรง	คณะทำงาน
นายสิปปกร	พรหมปิ่น	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทั้งหมดมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ ที่กำหนดขึ้น
๒. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน
๓. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ
๔. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงาน ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ให้กับอธิการบดีฯ รับทราบ
๕. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้อธิการบดีฯ พิจารณา
๖. สนับสนุนให้อธิการบดีฯ ดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก